

GELEXIMCO THÁI BÌNH ĐĂNG QUANG... (Tiếp theo trang 1)

sự xuất sắc, gắn kết cùng đồng đội của Polina Rahimova cũng được đánh giá cao hơn hẳn so với ngoại binh bên phía Hóa chất Đức Giang là Moma Bassoko - vận động viên ba lần vô địch châu Phi cùng đội tuyển Cameroon.

Ngày sau trận chung kết giữa Geleximco Thái Bình và Hóa chất Đức Giang, Ban tổ chức đã trao giải vận động viên xuất sắc nhất giải đấu cho Polina Rahimova.

Với ngôi vị cao nhất tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, Geleximco Thái Bình nhận được khoản tiền thưởng 500 triệu đồng của UBND tỉnh Thái Bình.



Geleximco Thái Bình thể hiện phong độ cao, giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết.

Khai mạc giải vô địch quần vợt các câu lạc bộ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, Liên đoàn Quần vợt Thái Bình vừa tổ chức khai mạc giải vô địch quần vợt các câu lạc bộ tranh cúp "Vi an ninh Tổ quốc" năm 2022.

Giải đấu thu hút sự tham gia tranh tài của 118 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ trong tỉnh chia làm 7 nội dung thi đấu: dưới 35 tuổi, từ 36 đến dưới 45 tuổi và từ 46 đến 55 tuổi, với 2 nội dung 1.260 điểm và 1.280 điểm. Các đội chia thành 2 bảng thi đấu với hơn 100 trận đấu sẽ diễn ra trên 6 sân của Công an tỉnh, Công an thành phố và sân khách sạn Dầu khí.

Giải vô địch quần vợt các câu lạc bộ thu hút sự tham gia của nhiều tay vợt trong toàn tỉnh, mang tính cạnh tranh cao, chất lượng chuyên môn tốt. Việc tranh cúp "Vi an ninh Tổ quốc" năm 2022. Giải đấu thu hút sự tham gia tranh tài của 118 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ trong tỉnh chia làm 7 nội dung thi đấu: dưới 35 tuổi, từ 36 đến dưới 45 tuổi và từ 46 đến 55 tuổi, với 2 nội dung 1.260 điểm và 1.280 điểm. Các đội chia thành 2 bảng thi đấu với hơn 100 trận đấu sẽ diễn ra trên 6 sân của Công an tỉnh, Công an thành phố và sân khách sạn Dầu khí.

TU ANH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH Bế mạc giải bóng đá công nhân lao động năm 2022

Chiều ngày 17/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức bế mạc giải bóng đá công nhân lao động năm 2022.

Tham dự giải có 123 vận động viên của 9 đội bóng đến từ các công đoàn ngành, liên đoàn lao động huyện, thành phố. Giải bắt đầu khởi tranh từ ngày 9/7 và kết thúc vào ngày 17/7 với 12 trận đấu sôi nổi, hấp dẫn và có chuyện môn cao. Những ngày diễn ra trận đấu, mặc dù thời tiết nóng nực, có ngày có mưa rào đã tác động không nhỏ đến giải song không làm ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả

những trận đấu hay, nhiều bàn thắng đẹp. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi đấu. Giải nhất thuộc về đội bóng Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình, giải nhì thuộc về đội bóng Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ; đồng giải ba thuộc về hai đội bóng Công đoàn ngành xây dựng và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho 5 đội bóng còn lại tham dự giải; trao giải cho cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải.

MAI TRANG

Giải bóng đá tứ hùng Hyundai khu vực Đông Bắc Bộ

Tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Đức Nguyễn (thành phố Thái Bình), đã diễn ra giải bóng đá tứ hùng Hyundai khu vực Đông Bắc Bộ giữa đơn vị chủ nhà đại lý Hyundai Thái Bình và 3 đại lý Hyundai vùng Đông Bắc Bộ là: Hyundai Thành Công (Hà Nội), Hyundai Nam Định và Hyundai Hà Nam.

Với tinh thần giao lưu, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, các cầu thủ

đã cống hiến cho khán giả những đường bóng hay, đậm chất kỹ thuật. Giải đấu nhằm mục tiêu gắn kết trong các hoạt động từ hợp tác kinh doanh đến giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao của các đại lý Hyundai trong khu vực ngày càng trở lên mạnh mẽ và bền chặt; đồng thời tạo một sân chơi truyền thống cho các đơn vị hướng tới giải bóng đá Hyundai toàn quốc.

P.V

Ra quân ngày cao điểm thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu



Đoàn viên, thanh niên xã Trung An và đội sinh viên tình nguyện đồng hương Thái Bình của Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) tham gia công hiến hóa hè tại xã Trung An (Vũ Thư).

Sáng ngày 17/7, tại xã Trung An (Vũ Thư), Tỉnh đoàn tổ chức ra quân ngày cao điểm thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thái Bình năm 2022. Huyện đoàn Vũ Thư là đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm điểm triển khai hoạt động này.

Trong ngày ra quân, đoàn viên, thanh niên xã Trung An và

đội sinh viên tình nguyện đồng hương Thái Bình của Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) đã tham gia hỗ trợ ngày công, giúp địa phương đổ bê tông, cứng hóa khoảng 200m² vỉa hè tuyến đường vào Trường Tiểu học Trung An; tổng vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ liên xã Song An - Trung An - Nguyễn Xá; gắn biển "hành trình thứ 2 của chiếc lớp xe" trên hàng cây xanh ven

đường trục xã; thăm hỏi, trao quà tháng 7 cho 10 địa chỉ xanh tình nguyện xã Trung An; tổ chức cắm biển cảnh báo tại một số khu vực nước sâu nguy hiểm trên địa bàn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Vũ Thư đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung An và khánh thành "nhà nhân ái" cho gia đình ông Trần Văn Trường, thôn Quấn Tiên, xã Vũ Tiến. Ngôi nhà do Đoàn xã Vũ Tiến vận động đoàn viên, thanh niên quê hương hỗ trợ 80 triệu đồng, tạo động lực để gia đình ông Trường mạnh dạn đầu tư xây dựng.

Với các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Vũ Thư hướng tới mục tiêu thu hút đông đảo, phát huy tối đa vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua xây dựng Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

QUỲNH LƯU

QUỲNH PHỤ Phạt tiền trên 800 triệu đồng các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức tuần tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm đến nay, công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông luôn được Công an huyện Quỳnh Phụ

phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo báo cáo của Công

an huyện Quỳnh Phụ, trong 6 tháng đầu năm, qua tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 779 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền trên 800 triệu đồng, tạm giữ 58 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 57 trường hợp. So với cùng kỳ, tình hình tai nạn giao thông đã được kiểm chế, giảm 25% số vụ và giảm 25% số người chết.

Từ nay đến cuối năm, Công an huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã, thị trấn liên tục tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

NGUYỄN CƯỜNG

GIÚP DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao năng lực cho bộ phận thực thi FTA; xác định ngành hàng chủ lực và đồng hành với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần xác định phải tận dụng tối đa cái thiện có, thay đổi tư duy và tập quán kinh doanh, không hài lòng với những gì mình có để quyết tâm vươn lên hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhằm tận dụng hiệu quả các FTA để xuất khẩu, đồng thời tránh thua thiệt trong hoạt động xuất nhập khẩu, tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng được chuyên gia của Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương phổ biến các biện pháp phòng vệ thương mại. Đặc biệt, các doanh nghiệp được khuyến nghị một số lưu ý khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu vào những nước có ký kết FTA với Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp cần sớm hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, hệ thống sổ sách kế toán; tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp; thu thập, tổng hợp số liệu, bằng chứng về thiệt hại hoặc sự gia tăng nhập khẩu để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp.

HỘI THẢO TƯ VẤN...

(Tiếp theo trang 1)

hiện đại; 70% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số; tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80%... Phấn đấu đến năm 2030, có 1 trường chất lượng cao có vốn đầu tư nước ngoài hoặc trường tu nghiệp chất lượng cao trong Khu kinh tế Thái Bình; 100% trường trung cấp, cao đẳng công lập thực hiện tự chủ; tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 90%...

Để đạt được các mục tiêu trên, dự thảo đề án đã đề ra 9 giải pháp, trong đó có các giải pháp mang tính chất đột phá như: gắn kết doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo, thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, tư vấn và phân biệt về một số nội dung như: thực trạng đào tạo lao động hiện nay, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nguồn lao động chất lượng cao; nhân định tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian tới... Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm tổng hợp, hoàn thiện đề án trình các cấp, ngành xem xét, phê duyệt để án.

HUNG HÀ Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2022



Sáng ngày 17/7, tại khu vui chơi, giải trí Mạnh Cường (xã Kim Trùng), UBND huyện Hung Hà tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2022, thu hút trên 300 học sinh, đoàn viên, thanh niên và phụ huynh trên địa bàn huyện tham gia.

Tại buổi lễ, các đại biểu và vận động viên đã được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước tại tất cả các loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn huyện; khuyến cáo rà soát, phát hiện kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích đối với trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục sửa chữa nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn đuối nước; vận động toàn thể nhân dân, đặc biệt là các em thiếu niên, nhi đồng tích cực tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực.

Ngay sau lễ phát động, các học viên đã trình diễn các kiểu bơi, kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối nước và tổ chức xe ô tô tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường của huyện và các xã, thị trấn, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trong công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn.

THANH THỦY

Advertisement for COVID-19 prevention and treatment, including contact information for a hotline and a clinic.

Advertisement for legal services, mentioning 'PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ' and 'Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện'.

8 lĩnh vực giám định tư pháp trong hoạt động tài chính

(chinhphu.vn) Thông tư số 40/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính đã bổ sung thêm 2 lĩnh vực giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp so với quy định hiện hành. Theo Thông tư số 40/2022/TT-BTC, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính bao gồm: 1. Giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán; 2. Giám định tư pháp về giá; 3. Giám định tư pháp về chứng khoán; 4. Giám định tư pháp về thuế; 5. Giám định tư pháp về hải quan; 6. Giám định tư pháp về tài sản công; 7. Giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp; 8. Giám định tư pháp về các lĩnh vực tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Thông tư số 40/2022/TT-BTC đã bổ sung thêm 2 lĩnh vực giám định tư pháp là: Giám định tư pháp về tài sản công và giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp so với quy định hiện hành tại Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính. Việc lựa chọn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định phải phù hợp với đối tượng, nội dung trung cầu giám định, đáp ứng các quy định tại Luật Giám định tư pháp, hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến giám định tư pháp.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp, lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 7 Luật Giám định tư pháp và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật Giám định tư pháp được xem xét bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 18 Luật Giám định tư pháp được xem xét lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc. Trình tự thực hiện giám định tư pháp Giám định viên tư pháp,

người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính triển khai thực hiện giám định như sau: Thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung được trưng cầu giám định; thực hiện giám định; báo cáo kết quả hoặc đưa ra kết luận giám định theo hướng dẫn; việc lập đề cương giám định tư pháp được thực hiện trong trường hợp cử từ hai giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc khi thực hiện giám định tư pháp có quyền sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác

có đủ điều kiện, năng lực phù hợp theo quy định nhằm phục vụ cho việc giám định.

Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính tối đa không quá 3 tháng, trừ trường hợp vụ việc giám định có từ 2 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực tài chính trở lên hoặc có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc phụ thuộc vào kết quả giám định của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn giám định tối đa không quá 4 tháng.

Cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp lập hồ sơ giám định tư pháp chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ được lập và phải xuất trình hồ sơ giám định tư pháp khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết các vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/8/2022 thay thế Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính.